

Số: /KH-UBND

Thuận Châu, ngày tháng 10 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Triển khai thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND**  
**ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La**

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La về nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Sơn La.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như Chỉ số DTI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh, của huyện theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện hiệu quả các chỉ số chính, chỉ số thành phần của DTI cấp tỉnh theo Bộ Chỉ số Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

**2. Yêu cầu**

- Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng góp phần trong việc nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện

đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

## II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/6/2022 về chuyển đổi số huyện Thuận Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của huyện và các văn bản có liên quan.

2. Tập trung triển khai, hoàn thành các nội dung được giao tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND huyện về giao nhiệm vụ thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thuận Châu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao.

3. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số và triển khai Đô thị thông minh.

*(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)*

## III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

*(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)*

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn; Công an huyện; Các doanh nghiệp viễn thông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao các chỉ số được giao phụ trách.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao, cung cấp đầy đủ số liệu (*bao gồm các văn bản, tài liệu kiểm chứng phù hợp*) liên quan tới các Chỉ số thành phần được giao tại Phụ lục II của Kế hoạch này, định kỳ hằng năm (*trước ngày 30/11*) gửi UBND huyện (*qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện*) để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về mục tiêu và các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần được giao phụ trách.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị phụ trách yêu cầu phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo (*khi có yêu cầu từ cơ quan, đơn vị phụ trách*). Chịu trách nhiệm trước đơn vị phụ trách về mục tiêu, Chỉ số thành phần được giao phối hợp.

**2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:** Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao của huyện, định kỳ hằng năm (*trước ngày 05/12*) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La của UBND huyện Thuận Châu. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông quan tâm triển khai, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên BCD Chuyển đổi số huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu VT, VH&TT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Mạnh Hùng**

**Phụ lục I****DANH MỤC NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI) CẤP TỈNH***(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện)*

<b>STT</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Chủ trì, tham mưu thực hiện</b>	<b>Đơn vị phối hợp</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Nhận thức số</b>				
1	Xây dựng, duy trì chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Hằng tuần	Tần suất phát sóng tối thiểu 1 tuần/1 lần
<b>II</b>	<b>Hạ tầng số</b>				
1	Chỉ đạo UBND cấp xã kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Các doanh nghiệp viễn thông; UBND các xã, thị trấn		100% UBND cấp xã kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng
<b>III</b>	<b>Nhân lực số</b>				
1	Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn	UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Thường xuyên	
2	Giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số, về An toàn thông tin mạng	Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn	Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Thường xuyên	Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc có tối thiểu 1 công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số

STT	Nhiệm vụ	Chủ trì, tham mưu thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
3	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động	Phòng LĐ, TB&XH huyện, UBND các xã, thị trấn	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Hằng năm	Thực hiện lồng ghép trong các đợt tập huấn, hướng dẫn của đơn vị
<b>IV</b>	<b>An toàn thông tin mạng</b>				
1	Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Văn phòng HĐND và UBND huyện, Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên	Đảm bảo từ 80% hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ
2	Triển khai kiểm tra, đánh giá hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022	Công an huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Trước ngày 15/11 hằng năm	Gửi tài liệu kiểm tra, đánh giá (kế hoạch, báo cáo) về Sở Thông tin và Truyền thông
3	Xây dựng, phê duyệt các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng	Công an huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Trước 31/12/2023	

**Phụ lục II****PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ CHUYÊN ĐỔI SỐ (DTI) CẤP TỈNH  
THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỔI SỐ***(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2023 của UBND huyện)*

<b>STT</b>	<b>Chỉ số đánh giá</b>	<b>Điểm tối đa</b>	<b>Cơ quan phụ trách theo dõi</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>
<b>I</b>	<b>Nhận thức số</b>			
1	Tần suất Đài Phát thanh - Truyền hình huyện phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số	10	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
2	Hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số	10	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
3	Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số	10	Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
<b>II</b>	<b>Nhân lực số</b>			
1	Tổ công nghệ số cộng đồng đến mức xã	10	UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
2	Tổ công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, bản, tiểu khu	10	UBND các xã, thị trấn	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện